

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

*** Sơ lược bản thân**

- Họ và tên : Văn Khanh
- Ngày tháng năm sinh : 16/07/1974
- Chức vụ, đơn vị công tác : Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Tây Ninh

*** Chương trình hành động**

Tôi nhận thức Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng Nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân.

Nếu được sự tin nhiệm của cử tri bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, bản thân tôi nhận thức cần phải thực hiện tốt chương trình công tác của mình với các nhiệm vụ sau:

Một là: Thực hiện tốt vai trò là người đại biểu đại diện của nhân dân, gần gũi, lắng nghe ý kiến của các cử tri nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là các ý kiến của cử tri và nhân dân thị xã Hòa Thành là đơn vị tôi được ứng cử bầu làm đại biểu HĐND tỉnh. Trên cơ sở đó phản ánh kịp thời với các cấp, các ngành, các cơ quan hữu quan và HĐND tỉnh. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đề xuất kịp thời những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm, những vấn đề gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Hai là: tích cực tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh và các Hội nghị tiếp xúc cử tri trước mỗi kỳ họp và cả nhiệm kỳ. Dành nhiều thời gian gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Tiếp thu các ý kiến của cử tri để phản ánh với các cấp, các ngành và HĐND tỉnh. Từ đó tham gia đóng góp xây dựng nghị quyết và các chương trình công tác của HĐND tỉnh phù hợp với yêu cầu phát triển, cũng như điều kiện thực tế của địa phương và nguyện vọng của đông đảo cử tri.

Ba là: bản thân không ngừng học tập, rèn luyện để tiếp tục nâng cao năng lực trình độ, lý luận chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân và nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tích cực đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống để xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và là người đại biểu được cử tri tín nhiệm.

Bốn là: với vai trò là Phó giám đốc hoạt động trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, bản thân luôn gần gũi, gắn liền với cử tri. Tham mưu cấp trên triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các cơ chế chính sách của ngành, các chủ trương, kế hoạch của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện tốt các chính sách tiền tệ, lãi suất, tín dụng ... góp phần tháo gỡ khó khăn cho cá nhân và doanh nghiệp. Đầu tư vốn cho các hộ nông dân, các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, tạo sự ổn định xã hội, góp phần cùng các tổ chức chính trị, xã hội khác của địa phương thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh.

Năm là: với trách nhiệm là người đại biểu của nhân dân và được cử tri nhân dân tín nhiệm, tôi tích cực tham gia các chương trình giám sát của HĐND theo chức năng, quyền hạn, quy định của pháp luật. Với vai trò người hoạt động trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ thì đây là điều kiện thuận lợi cho tôi khi tham gia giám sát việc thực thi các dự án trên địa bàn tỉnh và giám sát các chính sách về tài chính, tiền tệ, nhằm đảm bảo các nghị quyết của HĐND tỉnh triển khai có hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Giám sát việc thực hiện của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng về vấn đề giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi hứa sẽ nỗ lực, cố gắng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu của Nhân dân và chương trình hành động đã đề ra.